

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อการพัฒนาสู่เหลี่ยมเศรษฐกิจ

เซี่ยงจือ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 315 ปักษ์หลัง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2549 ราคา 15.00 บาท

ปักษ์หลัง ประจำเดือน มีนาคม 2549

การศึ

ทฤษฎี นพล. กิ่งสถาบันขงจื้อ

รัฐบาลจีนทุ่มงบฯ 1 แสนดอลลาร์ สหรัฐ เนรมิตสถาบันขงจื้อในม.แม่ฟ้าหลวง เดินเครื่องอัปเดตมาตรฐานภาษาจีน อธิการบดี วันชัย ขานรับ พร้อมหนุนเป็น สถาบันแห่งแรกตีวเข้มครูภาษาจีน ลุยตัดริบบิ้นเปิดป้ายมิถุนายนนี้

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน แห่งมณฑล ฉกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยดร.พาน ชือ มัว รองอธิการบดี ได้ร่วมหารือในการจัดตั้งสถาบัน ขงจื้อใน มฟล.ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีน ทั้งนี้เนื่องจากทางรัฐบาลจีนเห็นว่า มฟล.มีพื้นฐาน ที่ดีทางด้านภาษาจีน โดยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม จีนสิรินธรที่มีชื่อเสียงและสามารถที่จะสนับสนุนและ พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน ประกอบกับมฟล. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเจริญเติบโตที่รวดเร็ว รวมทั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินแห่ง ประเทศไทย ก็เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวจีน

ทางรัฐบาลจีนโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งสถาบันขงจื้อใน มฟล.ขึ้น

อธิการบดี มฟล. กล่าวด้วยว่า นอกจากสถาบันขงจื้อจะจัดการเรียนการสอนภาษา จีนให้กับบุคคลทั่วไปแล้ว บทบาทสำคัญอีกด้าน คือ การพัฒนาครูสอนภาษาจีนในไทย ซึ่งในเมืองไทย ยังไม่มีสถาบันใดดำเนินการอย่างจริงจัง ดังนั้น มฟล.จะเป็นแห่งแรกที่จะดำเนินการด้านนี้ ทั้งนี้จาก การหารือทางมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินจะจัดส่ง ครูจีนมาช่วยสอน สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและ งบประมาณในการจัดตั้งสถาบันเบื้องต้น 1 แสนเหรียญ สหรัฐ นอกจากนี้จะร่วมมือด้านกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น การแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม มฟล.ตั้งเป้าหมายเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางภาษาจีน จึงเชื่อว่า สถาบันขงจื้อจะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ มฟล.ได้ดี และความร่วมมือระหว่าง มฟล.และมหาวิทยาลัย เซี่ยเหมิน จะทำให้เกิดการยอมรับและสร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศเอเชียอาเนี่ย คาดว่า สถาบันดังกล่าวเปิดดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนนี้

ด้านดร.พาน ชือมัว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน กล่าวว่า รัฐบาลจีนมีนโยบาย ที่จะจัดตั้งสถาบันขงจื้อ 100 แห่งในหลายประเทศ ทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นสถาบันที่ส่งเสริม การเรียนการสอนภาษาจีนให้กับประชาชนในประเทศ นั้นๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้ได้มี การดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว 10 กว่าแห่ง โดยในประเทศไทยได้จัดตั้งไปแล้วที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และจะจัดตั้งที่ มฟล.เป็นแห่งที่สาม ซึ่งคิดว่าเป็นสถาบันที่อยู่ในระดับ แนวหน้า อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนเห็นว่า ขณะนี้ภาษา จีนกลางมีความหลากหลาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการ สอนโดยชาวจีนโพ้นทะเลทำให้เกิดปัญหา ดังนั้นจึง อยากจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนให้เด็กได้เรียนภาษาจีนมากขึ้น พัฒนาการครูผู้สอนให้มีความรู้มากขึ้น ดังนั้นจึงส่งเสริม ให้มหาวิทยาลัยจีนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทยร่วมกัน พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน